

Số: 2966-KH/ĐU

## KẾ HOẠCH

### Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025

Thực hiện Kế hoạch số 190-KH/ĐUK ngày 27/11/2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025 như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Làm cho việc học tập và làm theo Bác trở thành thường xuyên, nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng; thực hiện nghiêm Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; góp phần xây dựng đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội IV của Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025 cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; triệt để khắc phục bệnh hình thức, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác, nhất là trong việc thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên.

#### II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Thứ nhất, các cấp ủy trực thuộc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và tiếp tục triển khai thực hiện Chuyên đề của Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường về "Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương" nội dung trọng tâm năm 2025 là: "Gương mẫu thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam" phù hợp với tình hình, điều kiện đặc thù, nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, tập trung tuyên truyền kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội

XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và tiến tới Đại hội của Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ V nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, quốc gia, dân tộc; ngày thành lập, truyền thống của các đảng bộ, các cơ quan Trung ương và đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025). Tăng cường tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, đặc biệt là sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, các cấp ủy trực thuộc phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, các quy chế, quy định trong nội bộ của cơ quan, đơn vị... gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, Quy định số 144-QĐ/TW, Chuyên đề toàn khóa, nội dung trọng tâm hàng năm, chú trọng việc kiểm tra, giám sát việc xây dựng kế hoạch toàn khóa, kế hoạch năm của cấp ủy, kế hoạch học tập làm theo của cá nhân và việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương, về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Thứ năm, hàng năm tổng kết việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ:**

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chuyên đề “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương” nội dung trọng tâm năm 2025 là: “Gương mẫu thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”, Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

- Phối hợp với Báo, Tạp chí, Trung tâm truyền thông tuyên truyền kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường; tuyên truyền những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những

tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn: 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh...

## 2. Các cấp ủy trực thuộc

- Căn cứ Kế hoạch này, các cấp ủy trực thuộc chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy các cấp, trực tiếp là đồng chí bí thư chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

- Vào dịp tổng kết năm, các cấp ủy trực thuộc báo cáo cấp ủy cấp trên kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Hướng dẫn số 5724/BNV-BTĐKT ngày 17/09/2024 của Bộ Nội vụ về khen thưởng và các hình thức tổ chức gặp mặt, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Văn phòng Bộ bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất trong quá trình tổ chức, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong quá trình thực hiện, có vấn đề gì phát sinh, đề nghị cấp ủy, cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ) để hướng dẫn thực hiện./.

### Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ,
- Các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ (để t/h),
- Các ban Đảng ủy Bộ,
- Lưu VP.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ**



**Lê Công Thành**